

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ชั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว ทำให้ ส่วนราชการต้อง เสียค่าใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	การนำรถยนต์ของ ส่วนราชการไปใช้ ในการกิจส่วนตัว	การนำรถยนต์ของ ส่วนราชการไปใช้ ในการกิจส่วนตัว	- ไม่มีการวางแผน เส้นทางในการเดินทาง ทำให้น้ำมันรถออกนอก เส้นทาง - ไม่ได้ขออนุญาตใช้ให้ เป็นไปตามแบบการใช้ รถ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘								จัดทำแนวทาง ปฏิบัติ ระเบียบ การใช้ การขอ อนุญาตใช้รถ	๑. ค่าใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง ๒. จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ รถลดลง
๒	การรับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้อื่นได้รับ ประโยชน์จาก หน่วยงาน	การรับของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มาติดต่อ ราชการ	การรับของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มาติดต่อ ราชการ	การรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก ทรัพย์สินอันควรได้ ตามกฎหมายยกเว้น แต่การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา	- หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการให้หรือการรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ - หนังสือ มท. ๐๒๒๖.๒/ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือ รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด							จัดทำประกาศ ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการ ปฏิบัติหน้าที่ และ พึงปฏิบัติให้เป็น วัฒนธรรมสุจริต ขององค์กร	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ ของขวัญและ หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มา ติดต่อราชการ ลดลง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ชื่อผู้รายงาน

(นายณริรี เพ็ชรพล)

นิติกรปฏิบัติการ